

XÃ HỘI

SỰ KIỆN | Y TẾ | GIÁO DỤC

TUYỂN TẬP CA KHÚC MỚI CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN THÀNH TRUNG:

"Sống" chất chứa vô vàn các bức tranh về cảm xúc được vẽ lên bằng hình ảnh hội họa trong âm nhạc

PV Chủ Nhật 19/11/2023 11:54 (GMT+7)

[f](#) Facebook [t](#) Twitter [z](#) Zalo [✉](#) Email [📄](#) Copy link

Theo dõi Viettimes [Google News](#)

🎵 🔊 0:00/0:00 Nam miền Bắc

VietTimes – Sau 3 album Tình yêu đầu tiên, Nỗi nhớ và Xa em, "Sống" là bước tiến mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung “với vô vàn các bức tranh về cảm xúc được tác giả vẽ lên bằng các hình ảnh hội họa trong âm nhạc” – như NSND Quốc Hưng nhận xét.

- "Xa em" - album nhạc thứ ba của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Thành Trung



Sống – tuyển tập ca khúc với gần 40 tác phẩm thơ, nhạc

TIN MỚI

Tuyển tập ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung:

"Sống" chất chứa vô vàn các bức tranh về cảm xúc được vẽ lên bằng hình ảnh hội họa trong âm nhạc

Đến 2030, Đà Nẵng sẽ tổ chức không gian đô thị theo vùng đặc trưng

Hà Nội: Triển khai Trạm giao nhận thông minh do doanh nghiệp Việt tự chủ công nghệ 99%

Quảng trường Nghinh Phong Phú Yên đạt giải Cảnh quan đô thị châu Á 2023

Đà Nẵng vào Top 2 điểm đến tốt nhất của châu Á năm 2024

Nguyễn Thành Trung đang trở thành cái tên quen thuộc, mặc dù người nhạc sĩ đa tài này luôn khiêm tốn nhận mình là nhạc sĩ tay ngang. Nguồn cảm hứng để Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Thành Trung viết nhạc bắt nguồn từ những trải nghiệm trong cuộc sống với chủ đề tình yêu, gia đình và quê hương đất nước.

"Sống" - tuyển tập ca khúc với gần 40 tác phẩm thơ, nhạc là sự chất lọc trong suốt hành trình hơn 20 năm sáng tác của Nguyễn Thành Trung. Trong đó có những sáng tác mới nhất của anh đa dạng về sắc thái âm nhạc và cảm xúc. Người nghe tìm thấy ở đó đủ mọi cung bậc cảm xúc của một người đàn ông giàu trải nghiệm, nhiều tự vấn về cuộc đời, lẽ sống, nhưng trên hết là một tâm hồn nhạy cảm, yêu thương tha thiết.

Cho đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã phát hành 3 album âm nhạc với các chủ đề Tình yêu đầu tiên, Nhớ nhớ và Xa em.

"Sống" được xem là bước tiến mới trong sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung "với những bài hát mang ca từ sâu sắc, đậm triết lý nhân sinh về tình yêu, cuộc sống và con người" – như lời nhận xét của NSND Quốc Hưng - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

"Nguyễn Thành Trung gửi gắm trong sáng tác của mình chất sống trong một không gian nhiều màu sắc của từng bức tranh khắc họa cảnh vật và con người, của sự chuyển động về thời gian và không gian. Anh nhật tìm trong đó những tín hiệu ấm áp, xao động tinh tế mà chỉ những người thực sự yêu và lắng nghe thiên nhiên, cuộc sống mới cảm nhận trọn vẹn. Ca từ của Nguyễn Thành Trung sâu sắc, càng nghe càng thấy ngấm. Phải rất tinh tế mới thấy vô vàn các bức tranh về cảm xúc được tác giả vẽ lên bằng các hình ảnh hội họa trong âm nhạc", NSND Quốc Hưng chia sẻ.

NSND Quốc Hưng - người nghệ sĩ đã đồng hành với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trong suốt những dự án âm nhạc của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, trong các sáng tác của mình, nhạc sĩ "thủ chung" với phong cách thể hiện trữ tình lãng mạn. "Thi thoảng tôi viết những ca khúc mang chút sôi động, trẻ trung một chút, nhưng rồi khi chiêm nghiệm lại, có lẽ những ca khúc mang tính tự sự, tự tình, chậm rãi và phảng phất chút lãng mạn hợp với người "cũ" như tôi hơn", nhạc sĩ chia sẻ.

Nguồn cảm hứng để Nguyễn Thành Trung viết nhạc bắt nguồn từ những trải nghiệm trong cuộc sống. Các ca khúc của Nguyễn Thành Trung thường tập trung vào chủ đề tình yêu, gia đình và quê hương đất nước. Có "Hà Nội cũ" khi chia tay người bạn thân xa Hà Nội nhiều năm; có "Như tình em", "Kẹp tóc màu xanh" để khắc họa chân dung hình tượng người vợ; có "Cho con", "Chị là chị hai" là tiếng lòng người cha với con cái; là "Xin rặng ngời" thể hiện tình yêu đất nước...

"Những sáng tác của tôi hầu hết được viết ở nhà. Sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi trở về nhà – nơi chốn bình yên quây quần bên gia đình. Và khi ngồi bên phím đàn để sáng tác, tôi hy vọng đưa đến hình ảnh của một ông bố gương mẫu luôn biết cân bằng công việc và tâm hồn.

NỔI BẬT



Dự báo 6 xu hướng về các mối đe dọa an ninh mạng năm 2024



Lừa đảo trực tuyến - Bài 2: Chuyên gia bảo mật lên tiếng



Liệu Indonesia có thể trở thành một cường quốc kinh tế? Analysis

"Để từ hình ảnh đó, những đứa con của tôi sẽ cảm nhận được giá trị rằng muốn vươn lên, muốn thành công thì chúng ta phải luôn phải biết chăm chỉ học hỏi, đổi mới không ngừng, sáng tạo không ngừng. Không có cái gì tự nhiên mà đến. Xây dựng nền tảng văn hóa gia đình rồi vươn ra xã hội, góp sức cho sự phát triển xã hội phải từ những việc làm, hình ảnh nhỏ bé đó", tác giả Nguyễn Thành Trung chia sẻ./

Chủ đề: Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

BÌNH LUẬN CỦA BẠN ĐỌC

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN VIETTIMES

- Bạn đã có tài khoản VietTimes? [Đăng nhập](#)
- Bạn chưa có tài khoản VietTimes? [Khởi tạo](#)

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI

Z Zalo G Google

BÌNH LUẬN KHÔNG CẦN DÙNG TÀI KHOẢN

TIN NỔI BẬT

FMO muốn thu xếp gói tín dụng 90 triệu USD cho Lộc Trời

Geleximco bắt tay hãng xe Trung Quốc xây nhà máy sản xuất ô tô 19.000 tỉ đồng ở Thái Bình

Ông Lê Bảo Anh dự chi trăm tỉ đồng mua vào 14 triệu cổ phiếu CC1

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đến 2030, Đà Nẵng sẽ tổ chức không gian đô thị theo vùng đặc trưng

Sự kiện 18/11/2023 15:38

VietTimes – Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, Đà Nẵng sẽ phát triển theo định hướng có 3 vùng đô thị đặc trưng và vùng sinh thái, với 12 phân khu.

Hà Nội: Triển khai Trạm giao nhận thông minh do doanh nghiệp Việt tự chủ công nghệ 99%

Sự kiện 18/11/2023 15:02

VietTimes - Các kiện hàng sẽ được gửi, lưu trữ và nhận tại Trạm giao nhận thông minh an toàn và bảo mật với hệ thống camera 360 độ giám sát 24/7, nhận hàng bằng mã riêng được gửi qua tin nhắn điện thoại, thanh toán trực tuyến.

Năm hơn 90% cổ phần, bà Trương Mỹ Lan biến SCB thành 'công cụ tài chính', rút hơn 1,06 triệu tỉ đồng

CEO Baidu: Xây dựng các mô hình AI là một sự lãng phí rất lớn về nguồn lực xã hội

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Triệu phú tự thân chỉ cách dễ nhất để kiếm tiền. Tại sao chưa ai làm?

Đường lên cự phú của 'cha đẻ' TSMC Trương Trung Mưu

Hành trình tỷ phú của ông chủ ứng dụng giao hàng Lalamove

Quảng trường Nghinh Phong Phú Yên đạt giải Cảnh quan đô thị châu Á 2023

Sự kiện 18/11/2023 8:40

VietTimes – Vượt qua hàng ngàn công trình, quảng trường Nghinh Phong (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trở thành công trình duy nhất ở Đông Nam Á đạt giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023.

Đà Nẵng vào Top 2 điểm đến tốt nhất của châu Á năm 2024

Sự kiện 17/11/2023 21:22

VietTimes – Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top châu Á và đứng thứ hai trong danh sách 11 nơi tốt nhất châu Á du khách nên ghé thăm nếu dự định du lịch vào năm 2024.

Kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ:

Bí thư Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ ra 5 nhóm dự án Hưng Yên ưu tiên thu hút đầu tư

Sự kiện 17/11/2023 9:04

VietTimes – Trong định hướng thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, Hưng Yên thu hút đầu tư các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số, robot, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa,... và 4 nhóm dự án khác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Sứ mệnh của Báo Tiền Phong là phải đi tiên phong

Sự kiện 16/11/2023 20:01

VietTimes – Báo Tiền Phong cần không ngừng đổi mới, có tư duy mới trong công tác tuyên truyền; coi trọng chức năng định hướng về đạo đức lối sống, đặc biệt là lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phát triển.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường

Sự kiện 16/11/2023 17:56

VietTimes – UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Online Friday 2023 đặt mục tiêu chốt 3 triệu đơn hàng

Sự kiện 16/11/2023 16:38

VietTimes – Với mục tiêu có khoảng 1 tỉ lượt xem, 3 triệu đơn hàng được chốt, 10 triệu người tiếp cận, 3.000 doanh nghiệp tham gia trong 60 giờ Online Friday 2023, Ban Tổ chức kỳ vọng đây là điểm sáng của thương mại điện tử Việt Nam.

Hợp tác Giải pháp học tập tiếng Hàn thông minh (KLaSS) cho sinh viên Đà Nẵng

Sự kiện 16/11/2023 13:23

ĐỪNG BỎ QUA

Báo lãi tiền gửi 1.300 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm 2023, MWG thực thu bao nhiêu? [Analysis](#)

Lần mở 6.000 tỉ đồng chứng khoán kinh doanh ở PAN Group [Analysis](#)

Tham vọng đất hiếm của Blackstone Minerals [Analysis](#)

'Lần dây' đất hiếm Việt Nam [Analysis](#)

Manulife Việt Nam chi 1.500 tỉ đồng tiền hủy hợp đồng trong nửa đầu năm 2023 [Analysis](#)

"

DÀNH CHO BẠN



Năm hơn 90% cổ phần, bà Trương Mỹ Lan biến SCB thành

VietTimes – Thông qua hoạt động hợp tác, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tài trợ gói thiết bị đào tạo với tổng giá trị 300 triệu đồng.

Ảnh: Xứ Huế chìm trong biển nước, dân đi lại bằng thuyền

Sự kiện 15/11/2023 20:06

VietTimes – Mưa lớn kéo dài liên tục cùng lượng nước trên các sông dâng cao, đã khiến xứ Huế chìm trong “biển nước”, người dân đi lại bằng ghe thuyền.

Chủ tịch nước gặp mặt các Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

Sự kiện 15/11/2023 17:31

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết thời gian qua hoạt động đối ngoại của Việt Nam diễn ra hết sức sôi động, tích cực và hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam

Sự kiện 15/11/2023 13:44

VietTimes – Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản", vụ án xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Quảng Nam: Xây dựng sàn thương mại điện tử chuyên quảng bá sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu

Sự kiện 14/11/2023 7:00

VietTimes – UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vừa quyết định chi hơn 90 triệu đồng xây dựng sàn thương mại điện tử chuyên quảng bá về sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu trên địa bàn.

Mưa lớn khiến đèo La Ngà ở Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng

Sự kiện 13/11/2023 18:06

VietTimes – Mưa lớn kéo dài trong sáng nay (13/11) đã gây sạt lở nghiêm trọng Tỉnh lộ 601 - đoạn qua khu vực đèo La Ngà - khiến giao thông bị cản trở.

Tiềm năng dược liệu đa dạng và quý giá: Cần hệ thống truy xuất nguồn gốc để bảo vệ thương hiệu

Sự kiện 13/11/2023 18:01

VietTimes – Việt Nam có hơn 5.000 cây thuốc, 1.300 bài thuốc dân gian. Vì thế, Bộ Y tế rất quan tâm đến việc xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu, để bảo vệ thương hiệu, tăng tính cạnh tranh.

'công cụ tài chính', rút hơn 1,06 triệu tỉ đồng



BỘ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu để quản lý bán hàng online



BỘ trưởng Bộ TT&TT kêu gọi thay đổi nhận thức về lĩnh vực quản lý trên không gian mạng



Hàng Nội: Triển khai Trạm giao nhận thông minh do doanh nghiệp Việt tự chủ công nghệ 99%



Gần 7.000 sinh viên Việt Nam đang du học Mỹ về khối ngành STEM

Quảng Nam chuẩn bị đón làn sóng đầu tư từ Hoa Kỳ ra sao?

Sự kiện 13/11/2023 10:44

VietTimes – Quảng Nam sẽ xúc tiến đầu tư thành lập KCN Quảng Nam - Hoa Kỳ trên địa bàn; ưu tiên thu hút ngành công nghiệp bán dẫn, các ngành kinh tế số, năng lượng sạch...

Cảnh báo mưa lớn, hôm nay Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Sự kiện 13/11/2023 8:44

VietTimes – Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh trên toàn TP nghỉ học vào ngày hôm nay (13/11) do cảnh báo mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng.

Cảnh báo mưa lớn kéo dài từ 250-450mm, Đà Nẵng và Quảng Nam có nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

Sự kiện 12/11/2023 20:10

VietTimes – Từ ngày 13 đến 17/11, các tỉnh khu vực miền Trung sẽ có mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 250-450mm, có nơi trên 600mm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đà Nẵng sẽ tiếp tục tạo được động lực mới, năng lực mới

Sự kiện 12/11/2023 16:06

VietTimes – Đó là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, diễn ra vào chiều ngày 11/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc ở Đà Nẵng

Sự kiện 11/11/2023 21:01

VietTimes – Chủ tịch Quốc hội mong Đà Nẵng tiếp tục quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của bà con, hỗ trợ thích đáng cho các gia đình khó khăn, nhất là những hộ phải di dời để xây dựng Cảng Liên Chiểu.

[Xem thêm](#)

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VIETTIMES


Cơ quan của Hội Truyền thông số Việt Nam

Giấy phép báo chí điện tử số 699/GP-BTTTT do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/12/2015

Phó Tổng Biên tập phụ trách: Lê Thọ Bình

Phó Tổng Biên tập: Trần Hữu Vinh

Tòa soạn: Số 100, ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại/fax: (024)32 151175

 **DMCA PROTECTED** © Chỉ được đăng tải lại nội dung thông tin trên <https://viettimes.vn> khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí điện tử VietTimes.

Email: toasoan@viettimes.vn

Đường dây nóng: 0862 774 832

Liên hệ quảng cáo: 0912 311 388